

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ
Số: 97/BC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đức Phố, ngày 14 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW
ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư

Thực hiện Công văn số 736-CV/TU ngày 08/6/2022 của Ban Thường vụ Thị uỷ Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư (gọi tắt là Quyết định 99); Theo chức năng, nhiệm vụ, Thường trực HĐND thị xã báo cáo một số kết quả thực hiện như sau:

I. Khái quát đặc điểm tình hình

Số lượng đại biểu được bầu là 32 đại biểu, được phân bổ tương đối hợp lý. Trong quá trình hoạt động vì một số lý do dẫn đến cơ cấu đại biểu đã có sự thay đổi giữa các ngành, lĩnh vực nhưng vẫn cơ bản đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của HĐND thị xã.

Thường trực HĐND thị xã gồm có 04 đồng chí: Chủ tịch HĐND thị xã là đồng chí Bí thư Thị uỷ kiêm nhiệm; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã hoạt động chuyên trách; 02 Trưởng ban (Pháp chế và Kinh tế - xã hội) hoạt động kiêm nhiệm.

HĐND thị xã Đức Phố có 02 Ban. Mỗi Ban có 05 thành viên, cụ thể: Trưởng Ban là đồng chí cấp uỷ viên hoạt động kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 03 uỷ viên hoạt động kiêm nhiệm.

HĐND thị xã Đức Phố có 05 Tổ đại biểu, mỗi tổ có từ 06 - 07 đại biểu và được ghép từ 02 - 03 đơn vị bầu cử.

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức của HĐND thị xã cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chất lượng của đại biểu ngày càng nâng cao ở các hoạt động: giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri,....

II. Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 99 và Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ (nay là Ban Thường vụ Thị uỷ) thực hiện Quyết định 99

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền

Với tinh thần nghiêm túc, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức quán triệt đến từng thành viên trong Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thị xã về Quyết định số 99 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung đề các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Kế hoạch số 60 của Ban Thường vụ Thị uỷ Đức Phố thực hiện Quyết định 99.

Qua học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên, công chức là đại biểu HĐND thị xã đã nâng cao về nhận thức trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công

khai để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

2. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung Hướng dẫn khung

2.1. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND

a) Trong hoạt động tiếp xúc cử tri: HĐND thị xã đã quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ thống nhất xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước các kỳ họp HĐND. Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo kịp thời. Thành phần tiếp xúc cử tri đổi mới theo hướng mời thêm đại diện lãnh đạo UBND thị xã và đề nghị Chủ tịch UBND thị xã phân công thành viên UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND thị xã cùng tham gia để trả lời ngay tại Hội nghị tiếp xúc về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã cũng đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri, trên cơ sở kế hoạch, đề cương, đại biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri để thông báo tới cử tri đảm bảo ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm.

Qua việc tiếp xúc cử tri, HĐND thị xã đã trực tiếp thu thập nhiều thông tin cụ thể, có tính đa chiều, bổ ích phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND thị xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBMTTQVN thị xã, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Đức Phổ tổng hợp, phân loại, gửi đến từng cấp theo thẩm quyền; đối với ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã được UBMTTQVN thị xã báo cáo tổng hợp và UBND thị xã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp HĐND sau đó (*được truyền thanh trực tiếp tại phiên khai mạc để cử tri kịp thời theo dõi, giám sát*). Sau kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, Thường trực HĐND và UBMTTQVN xã, phường rà soát, đánh giá báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của UBND thị xã. Qua đó, các ý kiến, kiến nghị trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc chưa trả lời hoặc giải quyết chưa thoả đáng thì Thường trực HĐND thị xã có văn bản đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải quyết và báo cáo cho Thường trực HĐND, UBMTTQVN thị xã. Đại biểu HĐND thị xã báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết, trả lời của UBND thị xã tại kỳ tiếp xúc cử tri lần sau.

b) Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

* Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân:

Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, Nghị quyết số 759/2014/QH14 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hằng năm, Thường trực HĐND thị xã đều xây dựng lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND định kỳ vào ngày 15 hằng tháng. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã phân công đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã hoặc ủy quyền đồng chí Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thị xã tham gia tiếp công dân định kỳ cùng với Chủ tịch UBND thị xã.

Từ năm 2017 đến nay, Thường trực HĐND thị xã đã tiếp nhận 57 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, yêu cầu của công dân gửi đến, Thường trực HĐND đã nghiên cứu, xem xét chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 47 đơn; chuyển trả lại cho công dân 03 đơn vì không có cơ sở giải quyết; lưu giữ 07 đơn vì đơn có nội dung trùng và đã giải quyết. Hầu hết các đơn của công dân được các cơ quan giải quyết và trả lời thỏa đáng nên hạn chế đơn khiếu nại, yêu cầu, phản ánh lại lần 2.

** Công tác giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân*

Đây là vấn đề mà Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND luôn quan tâm thực hiện tốt, có sự kết hợp giữa các hình thức giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Từ năm 2017 đến nay, HĐND thị xã giao cho Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (*cụ thể các Quyết định thành lập Đoàn giám sát có phụ lục kèm theo*).

Ngoài ra, Thường trực HĐND thị xã thực hiện việc giám sát thường xuyên thông qua xem xét báo cáo kết quả công tác tiếp công dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của UBND thị xã trình tại các kỳ họp thường lệ HĐND thị xã.

c) Về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thị xã bầu

Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp được tổ chức công khai, dân chủ. Việc kiểm phiếu được thực hiện công tâm, khách quan.

Tại kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 07 người; Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm là 02 người; Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp: không có.

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu được thông qua ngay tại phiên họp.

2.2. Thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ Nhân dân của cơ quan, cán bộ, công chức

Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch, dân chủ các vấn đề theo đúng quy định của pháp luật bằng hình thức thông qua các phiên họp, kỳ họp HĐND thị xã: Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 19 điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hoá, cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết TW4; bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định.

2.3. Công tác phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia quản lý Nhà nước

Hàng năm, trước khi tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân cuối năm, Thường trực HĐND thị xã đều có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tổ chức góp ý bằng văn bản đối với quá trình hoạt động của tập thể Thường trực HĐND thị xã. Bên cạnh đó, đối với các văn bản, nội dung quan trọng, Thường trực HĐND thị xã đều gửi lấy ý kiến tham gia của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã theo quy định.

Tại các kỳ họp thường lệ HĐND thị xã giữa năm và cuối năm, Thường trực HĐND thị xã đều đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền, những vấn đề cần kiến nghị HĐND, UBND thị xã. Đồng thời, cũng tại các kỳ họp thường lệ, HĐND thị xã đã tiến hành truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc kỳ họp đề cử tri và Nhân dân theo dõi, góp ý đối với hoạt động của HĐND thị xã.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã cơ bản thể hiện tốt vai trò nêu gương, nghiêm túc thực hiện việc lắng nghe ý kiến của Nhân dân và xác định trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên cũng đã xác định được trách nhiệm của mình, nêu cao ý thức tự giác, gương mẫu, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; kịp thời sửa chữa, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm kéo dài trên một số lĩnh vực.

b) Thực hiện tốt những nội dung công khai để Nhân dân biết và góp ý đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào hoạt động của chính quyền. Việc tiếp nhận, xử lý, phản hồi ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

2. Hạn chế, khuyết điểm:

a) Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế (từ năm 2017 đến nay, đã có trường hợp cán bộ, công chức là đại biểu HĐND vi phạm các quy định của pháp luật dẫn đến phải thi hành kỷ luật).

b) Việc đề nghị cấp chính quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa quyết liệt, nhiều ý kiến còn tồn tại kéo dài.

c) Các quy định của pháp luật hiện hành về chế tài đối với các cơ quan hành chính nhà nước, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chậm giải quyết hoặc không trả lời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân do HĐND chuyển đến chưa đủ mạnh, phần nào làm giảm tính hiệu lực và hiệu quả các kiến nghị của HĐND.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong các nội dung công tác nhằm đảm bảo vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Từ đó, có những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

4. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo đúng quy định của pháp luật.

5. Nghiêm túc trong thực hiện tự phê bình và phê bình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyên hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyên hoá” trong nội bộ. Thường trực HĐND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận: 

- BTV Thị uỷ;
- Ban Dân vận Thị uỷ;
- TT HĐND thị xã;
- Chánh, Phó chánh VP;
- CVVP;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Kiều



PHỤ LỤC

Các cuộc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
(Xem theo Báo cáo số: 37 /BC-HĐND ngày 14/6/2022 của Thường trực HĐND thị xã)

NĂM 2017

- Công tác tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - chi nhánh Đức Phổ từ năm 2016-3/2017 (Quyết định 29/QĐ-HĐND ngày 20/02/2017 của Ban Pháp chế)

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã tại xã Phổ Thuận và Phổ Ninh từ năm 2016-9/2017 (Quyết định 141/QĐ-HĐND ngày 25/9/2017 của Ban Pháp chế)

NĂM 2018

- Công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện từ năm 2016-2017 (Quyết định 33/QĐ-HĐND ngày 26/01/2018 của Ban Pháp chế)

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã tại UBND các xã Phổ Châu và Phổ Phong từ năm 2016-4/2018 (Quyết định 73/QĐ-HĐND ngày 03/4/2018 của Ban Pháp chế)

NĂM 2019

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã tại 02 xã Phổ Thạnh và Phổ Vinh từ năm 2018-2019 (Quyết định 40/QĐ-HĐND ngày 18/02/2019 của Ban Pháp chế)

- Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến lĩnh vực pháp chế tại UBND 02 xã Phổ Hòa và Phổ Cường từ năm 2017-2018 (Quyết định 78/QĐ-HĐND ngày 18/4/2019 của Ban Pháp chế)

NĂM 2020

- Công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã tại Thanh tra thị xã từ năm 2018-2/2020 (Quyết định 51/QĐ-HĐND ngày 07/02/2020 của Ban Pháp chế)

- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã tại các xã Phổ

Phong, phường Phổ Quang và phường Nguyễn Nghiêm từ năm 2018-02/2020
(Quyết định 49/QĐ-HĐND ngày 07/02/2020 của Ban Pháp chế)

NĂM 2021

- Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch các xã: Phổ Châu, Phổ Văn (Quyết định 139/QĐ-HĐND ngày 17/9/2021 của Ban Pháp chế)

NĂM 2022

- Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thi hành các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại UBND các xã, phường: Phổ Minh, Phổ Cường (Quyết định 64/QĐ-HĐND ngày 20/5/2022 của Ban Pháp chế)
